

# ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยแพทย์พระราชทานฯ หนึ่งในความฝันของคนรุ่นใหม่



เปิดใจบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ที่ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดนครพนม ให้บริการตรวจรักษาเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุกติศวิทยา , และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเคิล



นายแพทย์ ปณต สายน้ำทิพย์ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันสังกัดหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยว่า การได้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในชีวิต และเป็นหนึ่งในความฝันว่าครั้งหนึ่งจะได้มาออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ โรงพยาบาลของเราได้ไปตั้งหน่วยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง สำหรับการเดินทางนับว่าลำบากน้อยกว่าที่คิดไว้มาก ถึงแม้จะเป็นถนนลูกรังแต่ใช้รถตู้เดินทางได้ไม่ถึงกับต้องใช้รถฮัมวีหรือกระบะโฟร์วีลอย่างที่เคยคิดไว้ ตัวโรงเรียนเองก็นับว่าเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาไปในระดับหนึ่งมีอาคารเรียนที่ใหญ่และอุปกรณ์ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ แต่ตัวนักเรียนยังต้องการการดูแลด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะด้านทันตกรรม เพราะปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือฟันผุ ที่รองลงมาคือเป็นเหา การที่โรงพยาบาลของเราได้ไปออกหน่วยจึงเป็นการช่วยเด็ก ๆ ได้มาก ในการช่วยลดปัญหาที่ผู้ป่วยไม่ได้มีโอกาสไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหลักเลย จากที่ได้ไปเห็นชีวิตของชาวชนบทอันห่างไกลในครั้งนี้ คิดว่าสิ่งที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งได้คือการให้ความรู้ทางสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้ดูแลสุขอนามัยตัวเองให้ห่างไกลโรค การที่เราได้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ก็มีโอกาสดูแลให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยตนเอง

สำหรับตัวผมเองซึ่งเป็นแพทย์ก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาตรวจโรคได้อย่างเต็มที่ โดยได้พบกับโรคที่บางทีพบในตำราเรียนแต่ยังไม่เคยได้มาพบจริงๆ ถือเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตได้ดี และเป็นการร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงานระดับผู้บริหารที่เราไม่เคยร่วมงานมาก่อนซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ดีมากที่สุดทีเดียว สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการมาออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ นอกจากประสบการณ์ชีวิตแล้วยังได้มาทำประโยชน์ให้ชุมชนได้มาเข้าใจความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตคนในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไป ทำให้เราได้กลับมาคิดว่าจะสามารถทำอะไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราได้บ้างในบทบาทการเป็นแพทย์คนหนึ่ง

หรือในบทบาทการเป็นบุคลากรในสายงานสาธารณสุขที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศนี้สืบเนื่องต่อไป

**นายเพชรคณิต ชื่นแท้** สำเร็จการศึกษาระดับบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปัจจุบันสังกัดฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานครั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้รับคือความช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ของศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มศว ประกอบด้วยบุคลากรหลายกลุ่ม ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรสายสนับสนุนอื่นๆ เมื่อเดินทางไปถึงยังพื้นที่ตั้งหน่วยแพทย์ฯ ซึ่งห่างไกลการคมนาคมที่สะดวกสบาย ทำให้ประชาชนไม่สามารถรับบริการจากสถานพยาบาลในเมืองได้เนื่องจากไม่มียานพาหนะและการเข้าเมืองแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูง ดังนั้นการเข้าไปให้ความรู้ แนะนำ และให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยการป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงนับเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในระยะยาว

การได้ร่วมงานในหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ครั้งนี้ นอกจากได้ให้บริการด้านสาธารณสุขแล้วยังได้เห็นถึงความสามัคคีของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างขยันขันแข็งช่วยเหลือกันทุกอย่างตั้งแต่จัดเตรียมของ ขนย้าย ตั้งหน่วยแพทย์ เพื่อให้ทันต่อเวลาที่เด็กนักเรียนและประชาชนจะเข้ามาใช้บริการการตรวจรักษา และเมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริงทุกคนก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ที่มาขอรับการตรวจรักษาจำนวนมากได้พบแพทย์ครบถ้วนทุกคน และสิ่งที่ประทับใจและภาคภูมิใจที่สุดก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านและเด็กๆ แสดงสีหน้าท่าทางดีใจที่มีหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ไปให้บริการถึงในพื้นที่ ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศการทำงานที่สร้างความประทับใจไปตลอดชีวิต